

Số: 22/BC-UBND

*Hồng Đức, ngày 05 tháng 4 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Hồng Đức**

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 28/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Ninh Giang, phòng Nội vụ huyện. UBND xã Hồng Đức xây dựng báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. Khái quát tình hình chung**

- Hồng Đức là một xã thuộc đồng bằng Bắc Bộ nằm ở phía Tây Bắc huyện Ninh Giang, cách trung tâm huyện khoảng 15km, có vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc và xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ.

+ Phía Nam giáp xã An Đức.

+ Phía Đông giáp xã Vạn Phúc và xã Ứng Hòa.

+ Phía Tây giáp xã Đức Xương Huyện Gia Lộc.

Tổng diện tích đất tự nhiên là 618,11ha. Đất nông nghiệp có 385,59ha. Trong đó: Đất lúa nước 226,25ha; Đất trồng trọt khác 52,98ha; Đất nuôi trồng thủy sản 106,36ha. Diện tích đất chuyên dùng là 232,52ha.

- Xã Hồng Đức là đơn vị hành chính cấp xã loại II. Tổng dân số toàn xã hiện có 2.391 hộ, nhân khẩu 7.382 người, tập trung tại 4 thôn.

+ Thôn Tế Cầu: có 413 hộ: 1.277 người.

+ Thôn Đồng Lạc: có 804 hộ: 2.455 người

+ Thôn Kim Húc: có 613 hộ: 1.895 người

+ Thôn Mai Động: có 561 hộ: 1.755 người.

Trên địa bàn xã có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông tư thục và 01 công ty may. Tổng giá trị sản xuất thu trên địa bàn xã năm 2021 đạt 110 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 65 triệu đồng/người/năm. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hồng Đức đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

- Hiện nay trên địa bàn xã có 09 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 16 người ở thôn, khu dân cư, còn lại là các vị trí kiêm nhiệm.

## **II. Tình hình tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh**

### **1. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết**

Ngay sau khi có Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh về việc “quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. BCH Đảng bộ xã đã họp ngày 01/9/2020 để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư, khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, địa phương trên hệ thống đài truyền thanh xã, qua các hội nghị, quân dân chính, cuộc sinh hoạt của chi bộ, ban, ngành đoàn thể tới cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong xã.

### **2. Kết quả thực hiện**

#### **2.1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư**

- **Ở cấp xã:** Theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 19 chức danh người hoạt động không chuyên trách. Đối với cấp xã đơn vị hành chính loại II, được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không quá 11 người.

+ Thực trạng hiện nay: Đối với 19 chức danh, UBND xã bố trí 09 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các vị trí còn lại là kiêm nhiệm.

+ Các chức danh kiêm nhiệm: Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Tuyên giáo. Phó bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Trưởng khối dân vận. Phó Chủ nhiệm UBKT do Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh kiêm nhiệm. Các ủy viên UBKT do các cán bộ, công chức kiêm nhiệm. Phó ban Tuyên giáo do công chức Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ kiêm nhiệm. Phó trưởng đài truyền thanh do Công chức Văn hóa – Xã hội kiêm nhiệm.

+ Các chức danh không chuyên trách xã: Phó chỉ huy trưởng Quân sự. Phó Bí thư Đoàn xã. Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Phó Chủ tịch Hội Nông dân. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Chủ tịch Hội người cao tuổi. Trưởng đài truyền thanh. Trưởng ban Thú y. Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

- **Ở thôn, khu dân cư:** Theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, mỗi thôn bố trí không quá 03 người đảm nhiệm 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

+ Thực trạng hiện nay: UBND xã bố trí 06 người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Trong đó 04 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

+ Các chức danh kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tế Cầu do Trưởng ban Thú y kiêm nhiệm. Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Lạc do Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm nhiệm.

+ Các chức danh không chuyên trách ở thôn: Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Lạc. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Kim Húc. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Mai Động. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tế Cầu. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Kim Húc. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Mai Động.

- **Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư:** Theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, mỗi thôn bố trí không quá 02 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư.

+ Thực trạng hiện nay: UBND xã bố trí 10 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn.

+ Chức danh kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Lạc kiêm thôn đội trưởng thôn Đồng Lạc.

+ Chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn: 04 Công an viên 4 thôn. Thôn đội trưởng thôn Tế Cầu. Thôn đội trưởng thôn Kim Húc. Phó thôn Mai Động kiêm Thôn đội trưởng thôn Mai Động. Phó thôn Tế Cầu. Phó thôn Đồng Lạc. Phó thôn Kim Húc.

- Việc bố trí các chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã và ở thôn, khu dân cư theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 05 và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

## **2.2. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư**

- Việc chi trả phụ cấp và chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư; người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, khu dân cư theo đúng mức phụ cấp, mức bồi dưỡng của Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh. Thực hiện chi trả hàng tháng, đầy đủ, đúng đối tượng.

- Tổng kinh phí thực hiện:

+ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã : 269.365.200 đồng/ năm (số liệu năm 2021).

+ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn: 339.439.200 đồng/năm (số liệu năm 2021).

+ Kinh phí khoán các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: 9 triệu đồng/tổ chức/năm. Tổng cộng 5 tổ chức: 45 triệu đồng/năm.

+ Kinh phí khoán các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn: Các chi hội tại thôn là 4 triệu đồng/chi hội/thôn/năm.

- Trước thời điểm thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh: Tổng kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn là: 540.960.000 đồng.

- Sau khi thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh là: 668.804.400 đồng. So giai đoạn trước tăng: 127.844.400 đồng. Lý do mức phụ cấp của cán bộ không chuyên

trách và trực tiếp tham gia công việc ở thôn được nâng lên từ khi thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh.

- Việc giải quyết chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND, ngày 21/7/2020 của UBND Tỉnh ủy về việc “Giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. UBND xã tổ chức sắp xếp các Ban công tác mặt trận thôn, chi đoàn, chi hội, thuộc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội gắn với vai trò lãnh đạo của các chi bộ thôn.

### **2.3. Việc sử dụng, quản lý cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư**

- Việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách và các chức danh kiêm nhiệm: Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố; Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn được bố trí phù hợp, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của những người hoạt động không chuyên trách, đánh giá năng lực cán bộ: Đảng ủy, UBND xã định kỳ tổ chức giao ban hàng tháng để đánh giá các kết quả, nhiệm vụ thực hiện trong tháng của cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và phân công nhiệm vụ trong tháng sau. Cuối năm Đảng ủy, UBND xã tổ chức kiểm điểm, phân loại, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức. Các cán bộ, công chức kiêm nhiệm và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với những người hoạt động không chuyên trách: UBND xã thường xuyên cử các đối tượng hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị do cấp trên tổ chức.

**2.4. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư:**  
Không có

### **III. Đánh giá**

#### **1. Việc bố trí, sắp xếp các chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, khu dân cư so với tình hình thực tế tại địa phương; hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách hiện nay**

- Việc bố trí, sắp xếp các chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn trên địa bàn xã Hồng Đức đã thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh. Qua đó, đã làm tinh gọn bộ máy, giảm được số người; đồng thời nâng cao trình độ, tinh thần, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách; từ đó chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc được thay đổi rõ rệt theo hướng hiệu quả hơn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp cho các hoạt động quản lý của hệ thống chính trị của địa phương có hiệu lực và hiệu quả hơn.

#### **2. Việc thực hiện chủ trương khuyến khích việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh nhằm giảm số lượng người và tăng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách**

- Xã Hồng Đức đã thực hiện nghiêm túc việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh nhằm giảm số lượng người theo đúng tinh thần Nghị quyết 05 của HĐND Tỉnh. Từ đó tăng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách. Chế độ chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và thôn đã được điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình thực tế của địa phương, thu hút được nhiều người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, họ đã trải qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

#### **3. Việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách khác như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác đào tạo bồi dưỡng,... đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn**

- Việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn được thực hiện nghiêm túc theo đúng Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh.

- Thực hiện chế độ BHXH, BHYT theo đúng chức danh quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách được cấp ủy, chính quyền quan tâm; hàng năm đội ngũ cán bộ không chuyên trách được cử đi các lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị do cấp trên tổ chức.

#### **4. Về việc thực hiện các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn; tâm tư, nguyện vọng của những người hoạt động không chuyên trách**

- Ngoài những chính sách về tiền lương, phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT theo quy định, UBND xã còn quan tâm đến đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã, thôn bằng nhiều chính sách hỗ trợ khác như: thăm hỏi ốm đau, ma chay, các ngày lễ tết,...

**5. Việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, khu dân cư có quy mô số hộ dân nhỏ tại địa phương và tác động đến việc sắp xếp bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư:** Không có.

#### **IV. Hạn chế, khó khăn**

Đa số đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn nhiều người trưởng thành từ thực tiễn, chưa được đào tạo cơ bản; một số có tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc chậm đổi mới; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao, trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác còn hạn chế.

#### **V. Đề xuất, kiến nghị:** Không

Trên đây là báo cáo việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Hồng Đức./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Nội vụ huyện;
- BTV Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Ngọc Quyên**